

Số: /TTr-SNgV

Bắc Giang, ngày tháng 7 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc gửi Công hàm đến Hiệp hội các tỉnh trưởng Hàn Quốc đề nghị hỗ trợ kết nối hợp tác cấp địa phương

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở Ngoại vụ nhận được Công văn số 347/CNV-ĐP ngày 14/7/2023 của Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao về việc kết nối hợp tác với các địa phương của Hàn Quốc, Sở Ngoại vụ trân trọng báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

Hiện nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đang cùng với Hiệp hội các tỉnh trưởng Hàn Quốc (GAROK) xây dựng danh sách các địa phương hai nước có chung nhu cầu hợp tác để kết nối hiệu quả hợp tác giữa các địa phương của hai bên. Phía GAROK sẵn sàng hỗ trợ các địa phương Việt Nam tìm kiếm đối tác phù hợp trên cơ sở các địa phương cung cấp: thư đề xuất hợp tác của lãnh đạo tỉnh, trong đó đề xuất lĩnh vực hợp tác cụ thể; thông tin giới thiệu về tỉnh (tiếng Hàn hoặc tiếng Anh); cung cấp đầu mối liên hệ của tỉnh. Ngoài ra, GAROK cũng hỗ trợ chuyển đề xuất trực tiếp tới các địa phương cụ thể của Hàn Quốc nếu đã xác định được đối tác.

Trong thời gian qua, tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác với các đối tác Hàn Quốc trên các lĩnh vực, trong đó có hợp tác cấp địa phương. Sở Ngoại vụ đang trao đổi với Văn phòng Chính sách Thương mại và đầu tư tỉnh Chungcheongnam (Hàn Quốc) về việc thiết lập quan hệ hợp tác, phía bạn có thiện chí về việc trao đổi đoàn giữa hai tỉnh trong năm 2023 để tăng cường hiểu biết lẫn nhau. UBND Thành phố Bắc Giang đã ký Thỏa thuận hợp tác với Chính quyền quận Seo, Thành phố Daejeon và đã triển khai một số hoạt động giao lưu, hợp tác.

Nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án tăng cường hợp tác quốc tế cấp địa phương của tỉnh Bắc Giang với các địa phương nước ngoài giai đoạn 2021-2025, đồng thời phát triển mối quan hệ với các đối tác Hàn Quốc, góp phần tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam- Hàn Quốc, Sở Ngoại vụ đề nghị UBND tỉnh có Công hàm gửi Hiệp hội các tỉnh trưởng Hàn Quốc đề nghị hỗ trợ xúc tiến thiết lập quan hệ hợp tác với tỉnh Chungcheongnam, đồng thời giới thiệu, kết nối với 01 địa phương cấp tỉnh của Hàn Quốc có điều kiện phù hợp với tỉnh Bắc Giang để trao đổi, hợp tác (Có dự thảo Công hàm kèm theo); đồng thời giao Sở Ngoại vụ là đầu mối để tiếp tục trao đổi về thiết lập quan hệ hợp tác với các địa phương của Hàn Quốc.

Sở Ngoại vụ trân trọng báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PCT TT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh (NgV);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Quang Tuấn